

ฝ่ายค้านแฉเปลี่ยนชื่อเนื้อหาเดิม ฉะบสร้างภูมิคุ้มกัน!

ลอกงบล้างสมองมาตั้งกุ่ม ส.ส.ภาคใต้ทางนอกระบบ บิกตูรับลูกสั่งการคนมากมาย

“บิกตู” ย้อนฝ่ายค้านก่อนนี้กันทุกรัฐบาลและ “วิษณุ” อ้างอยู่มานานกว่า 6 ปีเลยก่อนนี้มากที่สุดไม่แปลก ให้มีปัญญาชัดใช้แล้วกัน ชำแหละงบบฯ 64 วันที่สอง ปชป. โข้วเก่า “สาทิตย์” แฉผู้ช่วย รมต.เคาะกะลา ★ มีต่อหน้า 13

(พีช.ร.) กล่าวว่ ขอขี้แจงกรณีทีกล่าวในห้องประชุมพรรคเรื่องของนายสมคิด จากศรียีพิทักษ์ไม่มีเจตนาไปไล่ท่านเพียงแต่อยากข้แจงให้ประชาชนเข้าใจว่าเวลามีปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ใช่แก้ปัญหาคด้วยการยุบสภา เพราะสภาไม่ได้มีปัญหายังทำงานได้ และนายภคฯ ทำงานได้เต็มตลอดการยุบสภาจึงไม่ใช่ทางออกและอยากเตือนให้ทีมเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับภาวะวิกฤติและควรรคิดนอกรอบเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้ประชาชน

รับนายภคฯปรามอย่าพูดรุนแรง

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ทำความเข้าใจกับผู้ใช้ใหญ่ในพรรคถึงเจตนาที่ออกมาพูดหรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า ทำความเข้าใจแล้วไม่มีเจตนาไปไล่ใคร เพียงแต่อยากให้ปรับปรุงการทำงาน เพราะ ส.ส.ถูกตำหนิและซักถามมากเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาช่วงแรกที่แจกแล้วโดนตำ เมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายสมคิดหรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า “ยังไม่ได้พูดคุยกัน ผมไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวกับท่าน ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังทางการเมืองใดๆทั้งสิ้น พูดเพราะหวังดี เพราะยังมีอีกมากต้องแก้ ทั้งการส่งออกที่ชะลอตัว โรงงานทยอยปิดกิจการ มีคนตกงานจำนวนมาก อาจเกิดจลาจลเหมือนที่อเมริกาที่เป็นได้” เมื่อถามย้ำว่าถูกนายภคฯปรามให้หรือไม่ นายชัยวุฒิตอบว่า นายภคฯบอกไม่ยอมให้พูดจารุนแรง เพราะเราอยู่ด้วยกันและต้องทำงานด้วยกัน ย้ำว่าตนไม่ได้เจตนาไปไล่หรือพูดจาอะไรไม่ดีกับนายสมคิด แต่หวังดีจริงๆ ไม่ได้มีการเมืองแอบแฝง ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง

“สมศักดิ์” ขี้ยังไม่ปรับ กรม.เร็วๆนี้

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และกรรมการบริหาร พีช.ร. กล่าวถึงปัญหาภายในพรรคขณะนี้ว่า ไม่มีอะไรแล้ว โดยเฉพาะเมื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายภคฯ มาเป็นหัวหน้าพรรคท่านเป็นกันเองกับทุกคน เมื่อถามว่ามองเห็นความระหองระแหงระหว่างสมาชิกพรรคกับทีมนายสมคิด นายสมศักดิ์ตอบว่า ไม่สามารถไปพูดคุยได้ เพราะนายสมคิดไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค เมื่อถามว่าจะพูดคุยกับนายชัยวุฒิ ธานีภานุสรณ์ หรือไม่ นายสมศักดิ์ตอบว่า นายชัยวุฒิขี้แจงแล้วว่าเป็นประเด็นเรื่องยุบ

ฝ่ายค้าน

☆ ต่อจากหน้า 1

มีงบฯลง จ.ตรัง อยู่ในมือ 300 ล้าน “เทพไท” ลูกทวงความเป็นธรรมให้คนภาคใต้ ขาดงบฯพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมานาน โวยภาคอื่นเขาได้หมดแล้ว “บิกตู” รับตั้งรับสั่งคมนาคนไปศึกษาข้อมูลทุกภาคทุกจังหวัด “โรม” ชัดข้บังคับล้างสมองเด็กแก่ไฟได้ “สมคิด” อารมณ์ดีหวานใส่นักข่าว “ชัยวุฒิ” ปฏิเสธไม่ได้ไล่ได้ 4 กุมารแค่ให้ปรับแนวทงงาน รับนายภคฯออกปากปรามจริง “สมศักดิ์” ขี้ยังไม่ปรับ กรม.เร็วๆนี้

หลังจากพรรคฝ่ายค้านเปิดฉากข่าหและการจัดทงบประมาณฯปี 2564 ของรัฐบาลว่ โบราณครว้ครึลั้แต่ทว่าทำ ไม่ได้พิจารณาว่เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติล่าสุด ส.ส.ประชาธิปไตยอาทิ นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ประกาศทวงความเป็นธรรมให้คนภาคใต้ทีไม่ได้รับงบฯพัฒนาพื้นที่มานานแล้ว

“สมคิด” อารมณ์ดีหวานใส่นักข่าว

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 2 ก.ค. ทีห้องรับรองตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายไมเคิล จอร์จ-

ดิซอมเบอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จากศรียีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ นายไมเคิลกล่าวภายหลังเข้าพบว่ พูดคุยแนวทงงานร่วมกันเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็ง ส่งเสริมการลงทุนสหรัฐมาลงทุนในไทยมากขึ้น เชื่อไทยยังมีความน่าลงทุน ขณะที่นายสมคิดกล่าวว่ แข่งกับทงสหรัฐฯไปว่ให้ไฟกัสไทยเป็นพิเศษ ปีหน้าโครงการอีอีซีจะเริ่มสมบูรณ์ เชื่อตลาดเงินตลาดทุนเราไม่แพ้สิงคโปร์ ผู้สื่อข่าวถามว่ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯได้ให้กัคลังไฟเรื่องการเมืองหรือไม่ นายสมคิดตอบว่ “เราคุยในเรื่องสำคัญเท่านั้น ไม่ต้องถามเลยนะน้องจ้” เมื่อถามว่กระแสการเมืองที่รุนแรงเป็นทงหรือไม่ นายสมคิดกล่าวพร้อมหัวเราะว่ “ไม่หรอกเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว” เมื่อถามว่ทงนายภคฯเข้าใจข้หรือไม่ นายสมคิดกล่าวตัดทอย่างอารมณ์ดีว่ “โอเคนะบ๊ายบาย” และขึ้นรถออกไปทันที

“ชัยวุฒิ” ไร่ปฏิเสธไม่ได้ไล่แค่เตือน

ที่รัฐสภา นายชัยวุฒิ ธานีภานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ

สภา ส.ส.คงไม่อยากจะให้ยุบสภาขณะนี้ถือว่ายังเร็วเกินไป ประชาชนยังเห็นดีเห็นงามและคิดว่าทุกอย่างยังไปได้ ส่วนกระแสข่าวการปรับ ครม.ยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนใดๆจากนายฯเรื่องปรับ ครม. อย่าเพิ่งพูดดีกว่า เมื่อถามว่า เตมีข่าวว่าบางคนถึงขนาดเตรียมแต่งตั้งตัวรอแล้ว นายสมศักดิ์ตอบว่า "ส.ส.ทุกคนก็แต่งตัวกันทุกคนเพราะมีโอกาส ถ้าพรรคเลือกเขาก็มีโอกาสและทั้งหมดต้องให้นายฯเป็นผู้พิจารณาแต่ผมยืนยันว่าการปรับ ครม.ไม่เร็ว"

"บักตู" ย้อนฝ่ายค้านก่อนนี้ทุก รบ.

วันเดียวกันที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ต่อเป็นวันที่ 2 ว่า ขอบคุณสมาชิกทุกคนเข้าใจว่าทุกคนหวังดี ตัวเลขอาจคลาดเคลื่อนบ้างแต่เรามีการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดแนวนโยบายส่วนที่มองว่าจัดทำงยากกลางไปไว้มาก่อน เพื่อรองรับกรณีภัยพิบัติ ตนไม่ได้กำหนดเพียงคนเดียว มีคณะกรรมการกันกรองการใช้งานกลาง ส่วนกรณีฝ่ายค้านตั้งฉายาว่าเป็นผู้นำแห่งการก่อกบฏนั้น มันก็เป็นอย่างนี้ทุกรัฐบาลเพียงแต่ว่าปัญหามากขึ้นก็ต้องใช้งบประมาณมากขึ้นไม่โทษใคร เพราะโทษใครไม่ได้ ต้องโทษตัวเอง เข้าใจความต้องการประชาชน ทุกคนหวังจากรัฐบาลและรัฐบาลก็หวังจากการจัดเก็บรายได้มันเชื่อมโยงกันและรัฐบาลต้องใช้งบเป็นขั้นเป็นตอน ต้องมีคนได้คนเสีย ต้องดูว่าคนไม่ได้อะไรได้เมื่อไหร่ เมื่อถามว่าที่ชี้แจงเรื่องงบท้องถิ่นว่าไม่ต้องทำให้ใครแทรกแซง พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า พูดถึงทั่วไปที่สื่อถามก็รู้ อยู่ในหัว จะถามให้ไปชี้ โน่นชี้ที่โน่น ไม่ชี้ต้องช่วยกันดูแลทุกโครงการ เพราะประชาชนเป็นคนเสนอผ่านกลไกอย่าไปยุ่งกับโครงการเหล่านั้น เช่น การลือสแปก เพราะมันเคยเกิดมาแล้ว เพียงแต่เตือนว่าอย่าไปทำ ยังไม่ได้ว่าใคร

"วิษณุ" อ้างอยู่นานเลยก่อนนี้มากที่สุด

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ข้อวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านว่าการจัดงบปี 64 ไม่ตอบโจทย์ประเทศ และกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ ก่อหนี้มากที่สุดนั้นถ้าจะจริงมันก็จริงเพราะว่ารัฐบาลอยู่มาเวลาพูดถึงรัฐบาลนี้ต้องไปนับตั้งแต่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 เขาอยู่นานกว่าคนอื่น ทำงานมากกว่าคนอื่น และต้องใช้งบ รวมถึงต้องมาเจอวิกฤติโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลอื่น

☆ มีต่อหน้า 14

ฝ่ายค้าน

☆ ต่อจากหน้า 13
ไม่เจอ เมื่อต้องใช้งบ ดังนั้นจะเอาเงินมาจากไหน สมัยก่อนมาจากภาษีอากร วันนี้ประชาชนไม่มีรายได้ ปิดบ้าน ปิดเมือง ปิดประเทศ ล็อกดาวร้าย รายได้ไม่มี รัฐบาลจำเป็นต้องทำ 2 อย่าง คือ 1.แก้ปัญหาโควิด-19 และ 2.แก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19 ตรงนี้มีการชดเชยเยียวยากันอยู่จะไปเอาเงินจากไหนก็ต้องเอามาจากการกู้ ดังนั้นจะกู้มากกั้น้อยไม่แปลก ขอให้ มีปัญหาใช้หนี้เขาอย่าเบียดกัน

"สุทิน" ผิดหวัง "ลุงตู" ชี้แจงไม่รู้เรื่อง

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า เท่าที่รับฟังการชี้แจงของนายฯมองว่ายังเหมือนเดิม รู้สึกผิดหวังคือพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง และเร็วเกินไป ใช้วิธีอ่านเอกสารให้จบ ยังชี้แจงข้อกังวลของฝ่ายค้านได้ไม่ดี อย่างเรื่องต่างชาติย้ายฐานการผลิต นายฯก็ชี้แจงว่าไปตรวจสอบแล้วยังไม่เห็นมีการย้ายฐานการผลิต พูดเช่นนั้นเหมือนไม่รู้ ทั้งที่ภาคธุรกิจย้ายฐานการผลิตกันโครมๆยังไม่พอให้การชี้แจงของรัฐบาล แต่ที่พอใจมีอย่างเดียวคือบรรยากาศการประชุมที่ไม่ทำให้ประชาชนเบื่อหน่าย ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล อภิปรายและแสดงบทบาทด้วยความสุภาพ เท่าที่สังเกตฝ่ายรัฐบาลเองมีไม่น้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดงบประมาณ

ปชป.มองจัดงบฯไม่ตรงวิกฤติ

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ภาพรวม ส.ส.ส่วนใหญ่ที่ร่วมอภิปรายมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการจัดงบของส่วนราชการยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤติทางเศรษฐกิจ จากผลกระทบโควิดจากการประเมินของผู้บริหารพรรค ในวันแรกถือว่า ส.ส.ของพรรคชี้ให้เห็นถึงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศได้อย่างครบถ้วนเป็นที่น่าสนใจ เช่นเดียวกับ ส.ส.ฝ่ายค้านถือว่าการบ้านมาดีในภาพรวมแต่ยังไม่ได้ลงลึกในตัวเลขงบประมาณเท่าไรนัก ขณะที่นายฯก็ชี้แจงในจุดที่เป็นข้อสังเกตหรือข้อสงสัยของสมาชิกได้ ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยดี

ถกงบจัด-ส.ส.รุมสับสำนักงบฯ

จากนั้นเวลา 09.30 น. เริ่มการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงิน 8.3 ล้านล้านบาท ต่อเป็นวันที่สอง โดยบรรยากาศช่วงเช้าเป็นไปอย่าง

จัดขีด ส.ส.หลายคนอภิปรายตำหนิการทำงาน ของสำนักงบประมาณที่ตัดงบไม่สมเหตุผล โดยเฉพาะงบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสนอมา ถูกตัดทิ้งจำนวนมาก อาทิ นายพัฒนา สัพโส ส.ส.สตลนคร พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า สำนักงบประมาณวันนี้ทำตัวเป็นฝ่ายบริหารเข้าไปทุกวัน ตัดงบไม่สนใจท้องถิ่น ท้องถิ่นเล็กๆเสนอ โครงการเล็กๆ แต่สำนักงบฯกลับให้แต่โครงการใหญ่ สำนักงบฯบริหารงานผิดพลาดมาตลอดหลายยุคนี้แย่มากๆ แม้จะมีอำนาจทำได้แต่ไม่เหมาะสม ไม่ใช่อยากทำอะไรทำได้ทุกเรื่อง ต้องฟังคนอื่นบ้าง

น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่าอยากให้อภิปรายสำนักงบประมาณในการจัดสรรงบฯ ส.ส.เหมือนตรงยาว มีหน้าที่ยกมือให้ผ่าน จะตัดลดก็ไม่ได้ ยกตัวอย่างการจัดสรรงบฯของกรมทางหลวง ที่ได้งบ 20,000 กว่าล้านบาท ไปทำถนน รวดยางถนน ดูแล้วมากเกินไป ควรนำงบเหล่านี้ไปพัฒนาแหล่งน้ำดีกว่า โดยเฉพาะระบบประปาที่หลายพื้นที่มีปัญหา ไม่มีระบบประปาหรือน้ำไม่ไหล

"โรม" ชัดใจงบข้างล่างสมองแก่ไฟใต้

นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ตัวเลขงบฯสำหรับแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2564 ได้รับ 6,400 ล้านบาท แม้จะดูว่าลดลงจากปี 2563 ประมาณ 900 ล้านบาทแต่รายละเอียดเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพราะงบส่วนใหญ่ 42 เปอร์เซ็นต์ ยังถูกนำไปใช้ในการปรับทัศนคติและโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ ขณะที่งบเยียวยาและฟื้นฟูสังคมได้เพียง 16.4 เปอร์เซ็นต์ที่น่าสนใจคือ โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง ซึ่งถูกสภาวิจารณ์มากเมื่อปีที่แล้วว่า เป็นงบข้างล่างสมอง ให้ทหารเข้าไปในโรงเรียนปลูกฝังค่านิยมให้เด็กนักเรียน มาปีนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขแต่รายละเอียดโครงการแทบจะถอดแบบกันมา ถือเป็นความพยายามตบตาสภาฯหรือไม่เห็นสภาเป็นแค่ตรายาง สิ่งที่รัฐบาลทำเป็นการใช้พื้นที่ชายแดนใต้เป็นห้องทดลองมนุษย์ ทดสอบนวัตกรรมควบคุมเก็บข้อมูล ล้างสมองประชาชน มีชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นหนูทดลอง วันนี้ทดลองจากประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ก่อน สบโอกาสเมื่อใดค่อยเอามาใช้ทั่วประเทศ

ก้าวไกลเหน็บคนพายเรือให้โจร

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ

พรรคก้าวไกลอภิปรายว่า 6 ปีของยุค คสช. ผู้รัฐบาล สืบทอดอำนาจจากกลุ่มคนหน้าเดิม เพิ่มเติมด้วย กลุ่มคนที่พ่ายเรือให้โจรนิ่ง ทำให้ประเทศเราดลดย ทำให้นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ ทำหน้าที่ ประธานการประชุม ต้องเตือนทันทีและขอให้ถอนคำพูด นางอมรัตน์จึงเปลี่ยนคำพูดเป็น กลุ่มที่สนับสนุน คสช. ให้เป็นรัฐบาล ทำให้ประเทศดลดย จนถูกจัด ให้ติดอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องความเหลื่อมล้ำ ด้านเศรษฐกิจแต่ที่น่ายกย่องไม่แพ้กัน คือความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงความยุติธรรม ล้าหลัง ขาดคนจนคนด้อย โอกาส เพราะกองทุนยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ และกรมบังคับคดี ที่มี หน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงกฎหมาย ได้รับบข น้อยมาก ปี 2562 มีการจัดสรรงบส่วนนี้มาช่วยเหลือน คนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเพียงร้อยละ ๑ เท่านั้น สาเหตุเพราะคนเหล่านี้ไม่มีที่ชนะทางการเมือง ไม่ตรงกับรัฐบาลและกองทัพ

“สาทิพย์” ญาติผู้ช่วย รมต.เคาะกะลา

ขณะที่นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า การจัดทำงบปี 64 เป็นไปตามปกติ ไม่ให้การจัดงบในสภาวะวิกฤติ เป็นคำตอบว่าจะแก้วิกฤติได้หรือไม่ เมื่อไปดูการจัดทำงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 4 แสนล้านบาท จากงบเงินกู้ พบว่าไม่มีกรอบการใช้เงินที่ชัดเจน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (ศสช.) บรรเลงเองหมด คำถามคืองบเหล่านี้จะถึงมือประชาชน หรืออยู่ในมือผู้รับเหมา หรือ คนจัดอีเว้นท์ ที่ จ.ตรังมีคนแอบอ้างว่าเป็นกรรมการ ผู้ช่วยรัฐมนตรี บอกว่ามีงบในมือ 300 ล้านบาท ใครจะขอให้บอกมา ทั้งนี้ ถ้าจะแก้ไขปัญหา ต้อง ปรับวิธีการกลั่นกรองงบเงินกู้ 4 แสนล้านบาทใหม่ ทั้งหมด 2.ปรับหลักเกณฑ์ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กับ พ.ร.ก.ขอฟัด โอน 3.เร่งการใช้จ่าย งบปี 63 และ 64 อย่างมีประสิทธิภาพ 4.งบประมาณ ปี 2565 ต้องปรับโครงสร้างงบประมาณใหม่ และ จัดเป้าหมายใหม่เป็นงบวิกฤติ ไม่ใช่ขบปกติ

ขุนบองค์ประชุม ส.ส.รบ. โหรงเหรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการประชุม ในช่วงเย็นมีสະดุดเล็กน้อย เมื่อนายครุมนานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย ลูกขึ้นหารือว่า องค์ประชุมเป็นเรื่องของรัฐบาล แต่ทำไมการประชุม งบปี 64 ซึ่งเป็นกฎหมายสำคัญที่รัฐบาลเสนอ ถึงมี แต่ ส.ส.ฝ่ายค้านนั่งฟังและรอกอภิปราย ส.ส.รัฐบาล หายไปหมด ทำให้วังเวงแบบนี้ นายกฯเองก็มานั่งรอ

ตั้งใจจะตอบอยู่ตนไม่อยากใช้ข้อบังคับให้นับองค์ ประชุมฝ่ายค้านรู้สึกมันวังเวงและว่าแหงจริงๆทำให้นายสุชาติ ตันเจริญ ทำหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวติดตลกว่า “อย่างน้อยครุมนานิตย์ก็มีประธาน นิ่งเป็นเพื่อนอยู่” ขณะที่นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประธาน วิปรัฐบาลรีบชี้แจงว่า ส.ส.รัฐบาลยังอยู่ครบ นั่งอยู่ รอบๆห้องประชุม รอและรับฟังการอภิปรายอยู่ ตลอด การประชุมจึงดำเนินต่อไป

“เทพไท” ทวงความเป็นธรรมคนใต้

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า ขอพูดแทนคนภาคใต้ 9.4 ล้านคน ทวงความเป็นธรรมที่เสียโอกาสการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานมาตั้งแต่ยุครัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พูดถึง งบพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์รวม 109,028.8 ล้านบาท มีงบก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง เมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี และสายบางปะอิน- สระบุรี-นครราชสีมา ยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับ ที่น้องชาวภาคใต้ ที่ต้องการถนนมอเตอร์เวย์ในภาคใต้ เหมือนกับภูมิภาคอื่นที่มีครบทุกภาคแล้วยกเว้นภาคใต้ รัฐบาลควรสร้างถนนทางเลือกในภาคใต้ เช่น ถนน มอเตอร์เวย์ หรือถนนโลดัลโรคเลียขทางรถไฟสายใต้ จึงอยากให้รัฐบาลรับข้อเสนอมไปพิจารณาและจัดสรร ในปีต่อไปเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องชาว ภาคใต้ที่ถูกทอดทิ้ง และเสียโอกาสมานาน

“บิกตู” เด้งรับสั่งคนภาคใต้ไปศึกษา

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ลูกจิ้น ชี้แจงทันทีว่า รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลคนทุกภาค ทุกจังหวัด ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้สนใจ สั่งการให้กระทรวง คนภาคใต้ไปศึกษาแล้วสำคัญที่สุดวันนี้เราพัฒนาภาคใต้ มาตามลำดับมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างเรื่องสนามบิน จ.ตรัง มีงบพัฒนาด่านเข้าสนามบินแล้ว เพราะ ประธานสภาฯเป็นห่วงคนฟังเสียงประชาชน ทุกอย่าง ถูกบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่ง ในฐานะ ผู้นำจะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การขนส่งใหม่ทั้ง ประเทศต้องทำพร้อมกันรถไฟคู่ขนาน ร่องและทาง ระบายน้ำ วันนี้ประชาชนมากขึ้นเราทำเส้นทางใหม่ จะเกิดการเคลื่อนย้าย ช้างงาน สร้างอาชีพ ต้องขอความร่วมมือ ส.ส.ทุกพรรค ต้องทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม สุจริต เริ่มต้นการศึกษาทำโอไอเอ ทำประชา- พิจารณาไปตามขั้นตอนสำคัญสุดคือต้องมีการลงทุน ถ้าเป็นโครงการมอเตอร์เวย์ต้องเป็นการลงทุนแบบ รัฐร่วมทุนกับเอกชน ไม่อย่างนั้นก็ต้องรอไปอีกนาน วันนี้โครงการต่างๆเสนอเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นกรรมา- ธิการที่จะแปรญัตติ

ก้าวไกลชี้ “ธรรมนัส” ไม่เลิก

อีกเรื่องนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ผ่านมาพรรคก้าวไกล ยื่นคำร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ 2 เรื่อง ที่รับคำร้องแล้ว คือเรื่องการถูกจำคุกในต่างประเทศของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.ม.ช.เกษตรและสหกรณ์ และ ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ และเข้าผู้กระบวนกรยุติธรรม ไปแล้ว เรื่องที่สองไม่รับคำร้องวินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส กรณีกรรมาธิการถือหุ้นของบริษัท ตลาดคลองเตย (251) จำกัด เป็นคู่สัญญา กับรัฐ และ เข้าแบบผูกขาดหรือไม่ ตลอดจนกับภาพฉายาเป็น รัฐมนตรีเหวตาแต่ไม่ว่ากระบวนกรยุติธรรมจะเป็น อย่างไร ขอให้ประชาชนมองอย่างเป็นกลาง พรรค ก้าวไกลสัญญาว่า ส.ส.ของพรรคทั้ง 54 คนจะเดินหน้า ตรวจสอบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และ ครม.ต่อไป

“เก่ง” แอ่นอกกรีบ “สิระ” ฟ้องกลับ

ที่โรงแรมเซ็นทารา นายเซ็นทาราสุโขทัยราชกร และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ นายการุณ โสกุล ส.ส. กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ จะฟ้องดำเนินคดีกับ ส.ส.ที่ร่วมลงชื่อยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กรณีที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับตำรวจและ ผู้บริหารท้องถิ่นที่ จ.ภูเก็ต ว่า ถือเป็นสิทธิของนายสิระ พร้อมรอรทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเป็นหน้าที่ที่พิทักษ์สิทธิ ประชาชนที่ถูกข่มเหงรังแก หากฟ้องร้องจริงก็รอไป แก่ต่างตามกระบวนกรยุติธรรม ไม่กลัวอยู่แล้วขอ ให้ มาฟ้องตนคนเดียว เพราะเป็นคนเริ่มต้นทำเรื่องนี้ คนอื่นแค่ไปขอให้ร่วมลงชื่อรับรองเท่านั้น ส่วนตัวไม่ได้ สนใจ ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับนายสิระแต่หลายพฤติกรรม เหมือนกับว่าจะพุ่งมาที่ตน ก็ขอให้ทำตามกฎหมาย

กต.เล็งเลือกซ่อมปากน้ำ 9 ส.ค.

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ เลือกตั้ง (กต.) ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการรับรอง ผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ลำปาง เขต 4 ว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. มีข้อร้องเรียน 2 เรื่อง คือ การใช้เงินซื้อเสียง และเจ้าหน้าที่รัฐวางตัวไม่เป็นกลาง อยู่ระหว่าง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเสนอที่ประชุม กต. ในอีก 2 สัปดาห์ ขณะนี้ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่ กต. จะต้อง พิจารณาประกาศผลได้หรือไม่ ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 นั้น ได้ประสานไปยังรัฐบาล เพื่อตรา พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้งเบื้องต้นคาดว่า วัน เลือกตั้งน่าจะเป็นวันที่ 9 ส.ค.

ยื่น ป.ป.ช.เอาผิดปมถวายสัตย์

ที่รัฐสภา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ส.ส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและประธาน

กรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) แถลงว่า ที่ประชุม กมธ.ป.ป.ช. มีมติเสียงข้างมากให้ส่งเรื่องกรณี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ โดยเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ทั้งนี้ เป็นมติของ กมธ. เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่มี กมธ. ประชุมพิจารณา 8 คน ฝ่ายค้าน 5 คน ฝ่ายรัฐบาล 3 คน โดย กมธ. 4 เสียง เห็นด้วยให้ส่งเรื่องต่อ ป.ป.ช. อีก 4 คน คือ ตนและ กมธ. ฝ่ายรัฐบาล 3 เสียง งดออกเสียง

อ้าง “อภิสิทธิ์” ยืนยันไม่ครบถ้วน

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์กล่าวว่า กมธ. เคยเชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีต นายฯ มาให้ข้อมูล ซึ่ง นายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่าเป็นการถวายสัตย์ไม่ครบถ้วน ยังเชิญนายฯ มาชี้แจงแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ เชิญเลขาธิการ ครม. มา ปรากฏว่าไม่ยอมมาเลื่อนให้ข้อมูล 6 ครั้ง จึงได้รวบรวมหลักฐานข้อมูลทั้งหมดส่งให้ กมธ. ลงมติดังกล่าว และได้ยื่นเรื่องต่อ นายฯ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ เรียกร้องแล้ว หลังจากนั้น เป็นหน้าที่ของประธานสภา

จ่อทูลเกล้าฯ “สุชาติ” นั่ง ป.ป.ช.

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติของ นายสุชาติ ตรีเกษมสุข อธิบดีศาลแพ่งมีนบุรี ที่ที่ประชุมวุฒิสภามีมติให้เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการพ้นจากตำแหน่ง สนช. ไม่ถึง 10 ปี ว่า ได้ตรวจสอบจนได้ข้อเท็จจริง และความเห็นผู้เกี่ยวข้องเพียงพอที่จะทำตามขั้นตอน นำชื่อ นายสุชาติ ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป ด้วยเหตุผล 1. นายสุชาติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. เพราะคณะกรรมการสรรหา ยืนยันกระบวนการถูกต้อง 2. ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานกรรมการสรรหา ให้สัมภาษณ์ สื่อมวลชน ยืนยันคณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่ด้วยความสุจริต และ 3. ประธานวุฒิสภาศึกษาอย่างละเอียด และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายแล้ว ไม่พบพบปัญหาใดที่อาจประธานวุฒิสภาส่งเรื่องนี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

“ลี้” โวย สธ. ไม่สานต่อเรียนฟรี

อีกเรื่อง นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เมื่อทราบข่าว

แม่พาลูกวัย 8 ขวบ ไปงมยชูดนักเรียนในห้างเพื่อต้องการให้ลูกใส่ไปโรงเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก หดหู่ใจมาก ควรเป็นความรับผิดชอบและภารกิจของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 50 และ 54 ที่บัญญัติว่า “รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” การที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไปงมยชูดนักเรียนในห้าง หรือที่ซักรีดตากอยู่ ทำให้เกิดคำถามว่า โครงการเรียนฟรีมีคุณภาพสมับรัฐธรรมนูญหรือไม่ เวชชาชีวะ ที่วางรากฐานไว้หายไปไหน ต่อยอดสานต่อหรือไม่ ขอเรียกร้องให้รัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด

แกนนำกลุ่มตามหา “ต๋ார்” มอบตัว

ที่ สน. วังทองหลาง นายทัตเทพ เรื่องประไพ-กิจเสรี เลขาธิการกลุ่มเยาวชนปลดแอก (Free Youth) พร้อมแนวร่วม นายกิตติธัช สุมาลัยนพน. ส. มัทนา อัจฉิมา และนางนภัตสร บุญริย์ เข้าพบ พล.ต.ต.ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.4 พ.ต.อ. พงศ์จักร จักขุรักษ์ ผกก. สน. วังทองหลาง ตามหมายเรียก รับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืน พ.ร.ก. ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีร่วมตัวหน้าสถานทูตกัมพูชา เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ชูป้ายข้อความเรียกร้องความเป็นธรรมให้นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ หรือ “ต๋ார்” ที่ถูกอุ้มหายไปในกัมพูชา

☆ มีต่อหน้า 15

ฝ่ายค้าน

☆ ต่อจากหน้า 14

นายทัตเทพกล่าวว่า พวกตนให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จะยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 20 วัน ขณะที่ นายกิตติธัช เผยว่า ขณะนี้ การตามหาคนหาย ทั้งนายวันเฉลิมและคนอื่นๆ ผ่านไปเนิ่นนานแล้วคงเป็นเรื่องยาก สิ่งที่เราทำได้คือ ผลักดันกฎหมายต่อต้านการอุ้มหายที่เข้าสู่สภาแล้วให้สำเร็จ เพื่ออนาคตจะไม่มีใครถูกอุ้มหายอีก การหายตัวไปของบุคคลก่อนหน้าจะได้อันไม่เปล่าประโยชน์